



ที่ ขน ๐๐๒๓.๕/๖๖๕๓

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ขน ๑๗๐๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลือปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๔๕

ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลือปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของกระทรวงการคลัง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลือปีและการขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับจังหวัดชัยนาทมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน ๑ แห่ง คือ เทศบาลตำบลชัยนาท โครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านวังไผ่ หมู่ที่ ๔ จำนวนเงิน ๒,๘๓๑,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ขอกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยส่งแบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังต่อไป หากไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะกันเงินไว้เบิกเหลือปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ทำให้งบประมาณพับไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะพิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะรายการที่สามารถก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการแจ้งเทศบาลตำบลชัยนาท ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา โพธิสัตย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๖๔๑-๖๓๘๐

โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๖๖๐๓

๒
๑๕๖๖

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รับเลขที่ ๑๑๕๘
วันที่ 13 ต.ค. 2562
เวลา

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ ๑ จังหวัดขอนแก่น
รับเลขที่ ๕๒๓๒
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๒
เวลา



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๕๕

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงการคลังแจ้งว่ามีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้หน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถกักเงินไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. บันทึกเอกสารสำรองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทเอกสาร CX ตามแนวทางปฏิบัติในการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (ประเภทเอกสาร CX) และให้ดำเนินการ List และ Confirm ในระบบ GFMS ผ่านระบบ GFMS Web Online ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อขอกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินดังกล่าว

๒. แจ้งรายละเอียดการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓ ฉบับ ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะพิจารณาอนุมัติให้กักเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะรายการที่สามารถก่อนนี้ผูกพันและลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และจะแจ้งผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวผ่านระบบ GFMS

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จึงแจ้งแนวทางการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกักเงินไว้เบิกเหลือมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

/๑. แจ้งองค์กร...

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเงินกู้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒. ให้จังหวัดดำเนินการ บันทึกเอกสารสำรองเงินและคัดเลือกรายการ (LIST) เอกสารสำรองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน ประเภทเอกสาร (CX) รายการที่ขอเงินกู้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMS ตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และให้จัดส่งหนังสือขอเงินกู้เบิกเหลื่อมปี กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมเอกสารแจ้ง รายละเอียดการกันเงินกู้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามแบบ จำนวน ๓ ชุด ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมส่งข้อมูลดังกล่าว ทาง E-mail address ของ Jirapan@dla.go.th โดยให้ใส่ชื่อ “จังหวัด....การกันเงินกู้เบิกเหลื่อมปีกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์” เป็นหัวข้อเรื่อง ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (CONFIRM) ผ่านระบบ GFMS ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ต่อไป หากไม่ได้รับเอกสารตามกำหนดจะถือว่าจังหวัดไม่ประสงค์จะกันเงินกู้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินทำให้งบประมาณพับไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการกันเงินกู้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๐, ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๔๐

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวรักษ์ หวางษ์ ๐๘ ๘๖๖๒ ๐๗๕๑



“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕”

แบบแจ้งรายละเอียดการรับเงินไว้เบิกเพื่อลือมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน
 ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน

ลำดับที่	เลขที่เอกสาร สำรองเงิน	เลขที่โครงการ ระบบ e - GP	รหัส		รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	รายชื่อเจ้าหน้าที่	สัญญาเลขที่	วันลงนาม	วันครบกำหนด	ชื่อผู้ลงนามในสัญญา	
			แหล่งของเงิน	งบประมาณ							ชื่อตำแหน่ง	ชื่อตำแหน่ง

ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้เบิก

ตำแหน่ง